

ความหมายดีๆ ของการตกแต่งต้นคริสต์มาส?

นำเสนอเมื่อ : 21 ต.ค. 2565

เมื่อพูดถึงวันคริสต์มาสขึ้นมาแล้ว มีหลายสิ่งๆ ที่ทุกคนต่างนึกถึงกันได้ไม่ว่าจะเป็น บรรยากาศการเฉลิมฉลองอันแสนอบอุ่น การประดับไฟระยิบระยับสวยงามในช่วงค่ำคืน หรือการมอบ – รับประทานอาหารร่วมกัน และที่ไม่อาจละเลยไปได้ก็คือ **ของตกแต่งคริสต์มาส** ให้สวยงาม ตรงนี้เองเคยรู้กันหรือไม่ว่าสิ่งของแต่ละชิ้นที่นำมาตกแต่งนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้น และหากใครที่ไม่เคยรู้มาก่อน ก็ไมรอช้าที่จะพาไปค้นหาคำตอบมาบอกแล้ว

รวมความหมายดี ๆ กับสิ่งของตกแต่งต้นคริสต์มาส

จริง ๆ ต้นคริสต์มาสก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มบรรยากาศดี ๆ ให้กับเทศกาล ด้วยต้นสนที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมสูง จึงถูกยกให้เป็นต้นไม้ในสวนสวรรค์ หรือต้นไม้แห่งชีวิตที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า เพราะต้นสนจะมีลักษณะเป็นสีเขียวสดตลอดปี ทนทานต่อทุกสภาพอากาศอย่างมาก อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สร้างความประทับใจ ความยินดีให้กัน ซึ่งหลาย ๆ ครอบครัวเลือกที่จะมีกิจกรรมร่วมกันคือการตกแต่งต้นคริสต์มาสให้สวยงาม และแน่นอนว่าทุกสิ่งๆ ที่นำมาตกแต่งนั้นล้วนแล้วแต่มีความหมาย คำอวยพรที่สุขใจ โดยแต่ละอย่างไม่ใช่ประดับกันเล่น ๆ เลย

1. ฤกษ์เท่าคริสต์มาส

เป็นความเชื่อที่เล่าต่อ ๆ กันมาถึงนักบุญที่ชื่อนิโคลัสกับพี่น้องสามสาวที่อยู่นอกเมือง มีฐานะยากจน โดยนักบุญต้องการช่วยเหลือให้พี่น้องหลุดพ้นจากอาชีพโสเภณี จึงปล่อยถุงเหรียญที่รวมกันมากมายไปที่ปล่องไฟในบ้าน แต่ถุงเหรียญไม่ได้ตกไปที่พื้นเตาแต่ไปตกในถุงเท้าที่เธอเอาแขวนไว้ข้างหน้าต่างเตาผิงเพื่อให้ถุงเท้าแห้ง พอตอนเช้าเธอมาเห็นเหรียญอยู่ในถุงเท้าก็ตื่นเตนดีใจมาก จึงเป็นความเชื่อว่หากมีการแขวนถุงเท้าไว้ข้างตาก็คือเอาของขวัญที่อยากได้มาให้

2. ระฆัง หรือ กุระดิง

เป็นอีกสิ่งๆ ที่นำมาใช้ตกแต่งต้นคริสต์มาส ถือเป็นสัญลักษณ์ถึงผู้ที่ล่องลับไปแล้ว และเสียงระฆังก็จะดังขึ้นมาในช่วงเช้าของวันคริสต์มาส ถือเป็น การเฉลิมฉลองในการถือกำเนิดของพระเยซู และเริ่มต้นเทศกาลคริสต์มาส อีกทั้งระฆังก็ยังเป็นตัวแทนของความรื่นเริง เป็นความสุขที่ส่งต่อ ๆ กันมาอย่างเต็มเปี่ยม

3. ดาวบนต้นคริสต์มาส

เป็นอีกสิ่งๆ ที่ต้องมีตกแต่งที่ต้นคริสต์มาสเลยจริง ๆ โดยตำนานความเชื่อเล่าต่อ ๆ กันมาในช่วงเวลาที่พระเยซูประสูติ โหราจารย์มองเห็นดาวที่สวยงามสุกใสเป็นประกาย จึงได้ออกเดินทางตามหาดาวดวงนั้นและไปเจอสถานที่ประสูติของพระเยซูที่นั่นคือเมืองเบธเลเฮม จึงถือเป็นสัญลักษณ์ในการเสด็จลงมาประสูติในโลกมนุษย์นั่นเอง ได้ชื่อว่าเป็น Star of Bethlehem ซึ่งการประดับดาวไว้ที่ยอดต้นคริสต์มาสจะเปรียบเสมือนเป็นดาวที่สุกใสไปทั่วท้องฟ้า

4. พวงมาลัยคริสต์มาส

พวงมาลัยคริสต์มาส หรือ Christmas Wreath จะถูกเอาแขวนไว้ได้ทั้งที่ต้นคริสต์มาส หน้าประตู

หรือที่เตาผิงในบ้าน

ซึ่งพวงมาลัยนี้เป็นสัญลักษณ์ของมงกุฎหนามที่ถูกสวมให้กับพระเยซูในช่วงที่ถูกตรึงกับไม้กางเขน และเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยปกป้องบ้านเรือนให้หลุดจากพลังชั่วร้าย และนำความโชคดีมาให้ผู้ที่นำมาแขวนตกแต่ง

5. เครื่องประดับ และ แอปเปิล

ก่อนหน้าจะมีการนำเอาแอปเปิลมาใช้เป็นอีกสิ่งประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส

สีส้มมีความสดใสมากดูแล้วคล้ายกับต้นไม้แห่งสวรรค์

แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีการปรับเปลี่ยนโดยที่ผู้คนเริ่มมีการใช้เป็นเครื่องประดับอย่างลูกบอลแทน

จะเป็นสัญลักษณ์ของแอปเปิลด้วยสีส้มที่สวยงาม มีให้เลือกใช้ได้หลากหลายสี

ลักษณะเป็นผลกลมพลาสติกมันแวววาว นอกจากความหมายดี ๆ ที่นำมาตกแต่ง ทั้งยังช่วยสะท้อนแสงไฟ แสงเทียนในคำคืนที่แสนอบอุ่นสวยงามในเทศกาลคริสต์มาสไปได้อย่างดี

6. ต้นฮอลลี่

ต้นฮอลลี่มีลักษณะเป็นสีเขียวข่ม แสดงให้เห็นถึงการมีชีวิตเป็นนิรันดร์ ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ย ๆ

ที่มีความสัมพันธ์กับพระเยซู ผลสีแดงแสดงถึงหยดเลือดของพระเยซูที่ไหลออกมาตอนที่ถูกขึงกับไม้กางเขน

และสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มีต่อพระเจ้า เป็นความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า

ส่วนลักษณะใบไม้ที่เป็นหนามก็จะคอยย้ำเตือนเสมอ

หมายถึงมงกุฎหนามที่ได้ถูกวางไว้ที่ศีรษะของพระเยซูตอนที่ถูกตรึงไม้กางเขน

7. ต้นกุหลาบที่อยู่บนต้นคริสต์มาส

สำหรับดอกกุหลาบที่ตกแต่งตามต้นคริสต์มาสนั้น จะมีลักษณะเป็นสีชมพูและสีขาวที่ปลายกลีบ

โดยมีตำนานเล่ากันว่าช่วงที่โหราจารย์ 3 ท่านเดินทางมาหาพระเยซูที่ประสูติแล้ว

ได้มีการนำของขวัญมากมายมาถวาย หูฉิ่งเสียงแก็งที่กำลังดูแลแกะอยู่ทางประตูถ้า ได้เห็นของขวัญที่หลากหลาย ๆ

คนนำมาถวาย รู้สึกดีดันทัน และอยากใหญ่ของถวายบาง นางฟาจึงได้บันดาลให้มีดอกไม้นี้ผุดขึ้นมาไกลเทาของเธอ และเป็นการผุดขึ้นมาจากหิมะด้วย สื่อถึงความรักบริสุทธิ์ ความรักที่ไม่มีขอแม่ให้กับพระเยซู

นอกจากการตกแต่งต้นคริสต์มาสในช่วงเทศกาลวันดี ๆ นี้แล้ว

คนในครอบครัวยังสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อีก ไม่ว่าจะเป็น การอบขนม การจับฉลากหรือมอบของขวัญกัน การจัดงานปาร์ตี้ที่มีทั้งร้องเพลง เล่นดนตรี เล่นเกม ฯลฯ การทำขนม การถ่ายรูป การทำการ์ดวันคริสต์มาส และอื่น ๆ อีกเพียบ สามารถนำไปปรับใช้กันได้เลยตามต้องการ